



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
เรื่อง กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางรักใหญ่

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับภาพรวม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลและให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดรูปแบบและประกาศให้มีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น รวมทั้งประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น และให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกทั้งให้ทำการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งในการประชุมประชาคมท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ จึงกำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางรักใหญ่ ในวันพุธ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิติภูมิ แสงเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่